

**สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจำปี ๒๕๕๙**

ครั้งที่/วัน เดือน ปี	เรื่องพิจารณา	ผู้ขอข้อมูล
<p>ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙</p>	<p>๑. รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา สอบสวนและศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต วุฒิสภา จำนวน ๑๔ เรื่อง</p> <p>๑.๑ <u>เรื่องที่ผ่านมาการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๗ เรื่อง</u></p> <p>๑) กรณีปัญหาการผูกขาดในนโยบายสุราเสรี</p> <p>๒) กรณีการซื้อที่ดินและการก่อสร้างอาคารเพื่อให้เป็น สำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แห่งใหม่</p> <p>๓) กรณีการให้สินบนแก่สมาชิกวุฒิสภา กรณีการ สรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา</p> <p>๔) กรณีการก่อสร้างถนนรอบสนามบินบุรีรัมย์</p> <p>๕) กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบลงดินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</p> <p>๖) กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๗) กรณีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) สัญญาเช่าโรงงานสุราระหว่างกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กับบริษัท สุรามหาราชฎรจำกัด (มหาชน)</p> <p>๑.๒ เรื่องที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา เนื่องจาก มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรและอายุของวุฒิสภา สิ้นสุดลง จำนวน ๗ เรื่อง</p> <p>๑) กรณีกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเจ้าพนักงานได้ ร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จัดพิมพ์ไว้ จำนวน ๑.๕๐๐ เล่ม</p> <p>๒) กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา เป็นพนักงานได้ ร่วมกันกระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จัดพิมพ์ไว้ ๑.๕๐๐ เล่ม</p>	<p>นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ๒๑ พ.ย.๕๙</p>

ครั้งที่/วัน เดือน ปี	เรื่องพิจารณา	ผู้ขอข้อมูล
	<p>๓) กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นเจ้าพนักงานได้ ร่วมกันกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จัดพิมพ์ไว้ ๑,๕๐๐ เล่ม</p> <p>๔) กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับตรวจจับวัตถุระเบิด ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิมพ์ไว้ ๑,๒๐๐ เล่ม</p> <p>๕) กรณีกรมสรรพากรประเมินและเรียกเก็บภาษีโดยมิชอบ เกี่ยวกับเรื่องการคืนภาษีที่เป็นเงินได้ประเมินจากการซื้อหุ้น ของ นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ และการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จัดพิมพ์ไว้ ๑,๒๐๐ เล่ม</p> <p>๖) กรณีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๗ ชั้น โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข จัดพิมพ์ไว้ ๑,๒๐๐ เล่ม</p> <p>๗) กรณีสถานีโทรทัศน์ช่องไอทีวี เสนอข่าวการเรียกรับ สิบบนของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดพิมพ์ไว้ ๘๐๐ เล่ม</p> <p>ผลการพิจารณา มติที่ประชุม</p> <p>๑.๑ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๗ เรื่อง ที่ประชุม อนุญาต ให้นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ในฐานะเจ้าของข้อมูลได้ โดยจะต้องลงนามในหนังสือนำส่ง รายงานฯ และรับรองว่าหากเกิดข้อผิดพลาดไม่ว่า ด้วยประการใด ๆ ยินดีแสดงความรับผิดชอบใน ความเสียหาย นั้น</p> <p>๑.๒ เรื่องที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา เนื่องจาก มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรและอายุของวุฒิสภา สิ้นสุดลง จำนวน ๗ เรื่อง ที่ประชุมอนุญาต โดยดำเนินการ เช่นเดียวกับ ข้อ ๑.๑ แต่ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประทับ ตรายาง คำว่า “รายงานนี้ยังไม่ผ่านการพิจารณา จากที่ประชุมวุฒิสภา” ประทับที่ใบปกและใบแรก เท่านั้น</p>	

ครั้งที่/วัน เดือน ปี	เรื่องพิจารณา	ผู้ขอข้อมูล
<p>ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ขอสำเนาหนังสือส่งรายงานผลของคณะกรรมการธิการ วิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา กรณี การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๗ ชั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ที่นำส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ปปช.)</p> <p>ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อนุญาต เพราะผู้ขอ ขอเฉพาะสำเนา หนังสือนำส่งรายงานฯ</p> <p>๒. ขอสำเนาผลการดำเนินการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งมายัง คณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต กรณี การเบิกค่าล่วงเวลาของ เจ้าหน้าที่ สถานีอนามัย ตำบลศาลารีไทย อำเภอ เสนาให้ จังหวัดสระบุรี และขอความอนุเคราะห์ยกเว้น อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย การขอรับบริการสำเนา เอกสารเป็นจำนวนเงิน ๔๔๕ บาท</p> <p>ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อนุญาต เนื่องจากผู้ขอข้อมูลเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนถูกร้องเรียน และได้เดินทางติดตามเรื่อง ของตนเองไปยังหน่วยงานต่างๆ และเสียค่าใช้จ่ายสูง (เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเรียก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูล ข่าวสารของราชการ ข้อ ๖ ว่า การพิจารณายกเว้นหรือลด อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะกรณีจะ คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ที่ประธาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ มอบหมาย)</p>	<p>นางนุชรัตน์ ธารเวที ๑๒ ก.ค. ๕๙</p> <p>นายสุขุม การสุวรรณ ๒๑ ก.ค.๕๙</p>